

TÌM CHA.

(Xin phổ biến)

Con Trương Thùy Minh, sinh 1974, hiện đang sống tại Mỹ, rất mong muốn tìm cha **TRƯƠNG VĂN CHÂU**, trước 1975, lính **sư đoàn 5, bộ binh**, quân đội VNCH đóng quân tại Bến Cát, Bình Dương. Mẹ Trần Thị Hải, sinh 1952, quê ấp Bến Củi, xã Lai Khê huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (bà đã mất). Cha lớn tuổi hơn mẹ, khoảng 2 đến 4 tuổi. (Có khả năng sinh khoảng từ năm 1947 đến 1951.)

Cha mẹ đã gặp nhau và sinh con ra tại quê ngoại con ở Bến Cát, Bình Dương. Lúc đó, Mẹ buôn bán nhỏ, còn cha đóng quân trong sở chỉ huy sư đoàn 5 bộ binh quân đội VNCH tại xã Lai Khê, Bến Cát, Bình Dương.

Trong 10 năm qua, hành trình tìm kiếm cha của con rất vất vả nhưng chưa một ngày bỏ cuộc. Con đã lục tìm tên cha trong kho lưu trữ hồ sơ những người Việt Nam sang Mỹ theo diện HO, ODP; tra lục danh sách hơn 5.000 người là cựu quân nhân VNCH đang được dòng Chúa cứu thế Sài Gòn trợ cấp; Lục tìm từng bia mộ của những người lính VNCH tại nghĩa trang Biên Hòa; lục tìm tên cha trong kho lưu trữ quốc gia của Việt Nam. Thậm chí con đã phục dựng lại sơ đồ tổ chức của sư đoàn 5 bộ binh quân đội VNCH trước 1975, tìm và phỏng vấn nhiều ông bà chú bác từng là lính hay sĩ quan sư đoàn 5 bộ binh quân đội VNCH...

Và đã nhiều lần rao tin tìm cha trên các kênh Youtube về tìm kiếm người thân ở Việt Nam như: Tuấn Vỹ; Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải; Phong Bụi; Nhân Gà; Điều Ước Mẹ Cha.... đăng tin lên hàng chục hội nhóm tìm kiếm người lạc gia đình, các hội nhóm liên quan đến lính VNCH; Nhưng đến nay, con vẫn chưa có tin tức gì về người cha có tên **Trương Văn Châu**. Thừa cha, từ lúc ra đời đến nay đã 50 năm, con chưa hề biết mặt cha. Vì khao khát tình cha, nên con chưa một ngày ngưng nghỉ việc tìm kiếm thông tin về cha. Con hy vọng, cha hoặc người thân của cha đang ở đâu đó trên trái đất này đọc được những dòng tâm sự này.

Thưa các ông bà chú bác, nếu có tin tức gì về cha con **Trương Văn Châu**, từng là lính sư đoàn 5 bộ binh quân đội VNCH đóng quân tại Lai Khê, Bến Cát, Bình Dương xin báo tin, giúp con sớm đoàn tụ với cha và quê nội. Và cho con xin một chia sẻ thông tin này để mọi người biết và giúp đỡ con tìm kiếm cha. Con xin cảm ơn và hậu tạ.

Con gái Trương Thùy Minh

Có thông tin xin liên hệ email

1- team.nguyenkent@gmail.com

2- situmary@gmail.com